



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หน้า 25 มูลค่าข่าว 502,306.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผสาน 10 ศาสตร์องค์ความรู้ จากห้องเรียนสู่การพัฒนาชุมชน



ผ.ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพที่มีอยู่ของตนให้เพิ่มสูงขึ้น

“สจล. ได้ตระหนักถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมมือกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการคิดริเริ่มและปฏิบัติ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและชุมชนโดยทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการในรูปแบบจิตอาสาร่วมใจพัฒนาชุมชน นำร่องในเขตพื้นที่ชุมชนรอบสถาบันการศึกษา โดยการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและลงพื้นที่



นอกจากบทบาททางด้านการศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโดยรอบพื้นที่สถาบัน ให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น ด้วยการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา ไปบริการและถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ในขณะที่เดียวกันยังต้องคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นชุมชนดั้งเดิมนั้น ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งในทางปฏิบัติไม่เพียงสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ก้าวสู่อาชีพด้วย

จากแนวคิดดังกล่าว ผ.ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สจล. ได้มีแนวคิดในการบริการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปพัฒนาต่อยอดกำเนิดเป็นโครงการ “ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกที่ดีในการสร้างจิตสาธารณะของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาวิถีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบสถาบัน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาให้มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ภายใต้การดำเนินงานตามแนวทางปรัชญา



บำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามความรู้และความเชี่ยวชาญของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน อันเป็นการผสมผสานศาสตร์และองค์ความรู้จาก 10 คณะ ชั้นนำของ สจล. โดยแบ่งออกเป็น 7 กิจกรรม ได้แก่ 1. ทักษะอาสาตอบและทาสีฟุตปาท โดยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในสถาบัน 2. บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และชุมชนยานยนต์ 3. กิจจัดหัดควาและตรวจสอบคุณภาพผ้า โดยวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาและวิทยาลัยเทคโนโลยี 4. สอนคิดปะ ประกอบเครื่องปั้นจำลอง อบรมความรู้คอมพิวเตอร์ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทางมหาวิทยาลัยที่ทำการปฐมพยาบาลและเย็บเย็บใช้ติดเตียง โดยคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 6. จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ณ ชุมชนหัวตะเข้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ 7. ครัวจิตอาสา โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร”

การเปิดโครงการนำร่องของ สจล. ในครั้งนี้ มุ่งหวังเป็นโมเดลต้นแบบขยายโครงการดังกล่าวไปสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผ่านที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สอ. ประเทศไทย) ในฐานะประธาน ซึ่งเบื้องต้นกำหนดว่าจะดำเนินการพร้อมกันในวันที่ 21 เมษายน 2561 โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เลือกลำดับกิจกรรมจิตอาสาตามความถนัดและเชี่ยวชาญของตนเอง เช่น การเข้าไปช่วยกันทำความสะอาดชุมชน การให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องต่างๆ การสอนภาษาต่างประเทศที่สำคัญและจำเป็น สอดคล้องกับบริบทของสังคมและชุมชนนั้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยคิดค้นไปใช้ในชุมชน เช่น มหาวิทยาลัยสยาม ทำแกนขาเทียมให้คนพิการ สจล. นำนวัตกรรมกำจัดผักตบชวาไปช่วยทำความสะอาดแหล่งน้ำ โดยการใช้โดรนฉีดพ่นสารชีวภาพที่คิดค้นจนประสบความสำเร็จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งเสริมศักยภาพชุมชนโดยการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับเอสเอ็มอี

“ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนอยู่แล้วแต่เป็นรูปแบบต่างคนต่างทำ แต่การดำเนินโครงการ



ในครั้งนี้เป็นการทำงานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อผลักดันกระบวนการหล่อหลอมเพื่อจิตสาธารณะ ในการเป็นบุคคลและบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบพร้อมรับใช้สังคมในอนาคต รวมทั้งสะท้อนภาพการเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่า และคุณประโยชน์อย่างยิ่งของชุมชน ทั้งด้านวิชาการ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสถานศึกษาอีกด้วย”



นอกเหนือไปจากโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนข้างต้นแล้ว สจล. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้มุ่งมั่นในการพัฒนา

และจัดสรรพื้นที่ต่างๆ ในสถาบัน เปิดพื้นที่ให้ชุมชนโดยรอบเข้ามาศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ อันสอดคล้องกับนโยบายการเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ของชุมชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชาวชุมชนและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlpr หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร. 0-2329-8111.